

**BAN TỔ CHỨC CUỘC THI VIẾT
“TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN
GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
LAI CHÂU” NĂM 2022**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Lai Châu, ngày tháng năm 2022

Số: /BC-BTC

BÁO CÁO

**Tổng kết cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông
trên địa bàn tỉnh Lai Châu” năm 2022**

Thực hiện Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 14/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 3505/KH-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu” năm 2022. Cuộc thi được triển khai với mục đích nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, người dân về an toàn giao thông, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Sau gần 4 tháng triển khai cuộc thi, Ban tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu” năm 2022, báo cáo kết quả như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Ban hành văn bản, chỉ đạo thực hiện

Thực hiện Kế hoạch số 3505/KH-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu” năm 2022, Quyết định 238/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 về việc thành lập Ban tổ chức và Tổ thư ký giúp việc Ban tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu” năm 2022.

Ngay sau khi được thành lập, Ban Tổ chức cuộc thi ban hành Thẻ lệ và Câu hỏi cuộc thi, gợi ý trả lời câu hỏi cuộc thi. Để triển khai tới đông đảo cán bộ, người dân hưởng ứng cuộc thi, Ban tổ chức cuộc thi ban hành Kế hoạch tuyên truyền về cuộc thi, các văn bản đôn đốc, triển khai cuộc thi, các tài liệu liên quan phục vụ cuộc thi và người dự thi.

Để lựa chọn những cá nhân đạt giải theo Thẻ lệ Cuộc thi, Ban tổ chức cuộc thi đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-BTC ngày 07/4/2022 về thành lập Ban Giám khảo và Tổ thư ký giúp việc Ban Giám khảo; ban hành Quy chế chấm bài

dự thi và đáp án cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu” năm 2022.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi bằng những hoạt động thiết thực. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh triển khai, phổ biến sâu rộng Thẻ lệ và các văn bản hướng dẫn Cuộc thi, tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, người lao động tham gia. Các huyện, thành phố đã ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan, UBND cấp xã triển khai tới đông đảo cán bộ, người dân ở địa phương. Phòng Tư pháp cấp huyện đã chủ động tham mưu UBND các huyện, thành phố phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật đẩy mạnh công tác chỉ đạo nhằm động viên đông đảo các đối tượng trên địa bàn tỉnh hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

2. Công tác phối hợp, tuyên truyền, phổ biến cuộc thi

Các thành viên Ban tổ chức cuộc thi đã chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền, phát động tới cán bộ, chiến sỹ, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tham gia cuộc thi.

Hưởng ứng Cuộc thi viết của Ban tổ chức, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã phổ biến, quán triệt sâu rộng tới cán bộ, người dân trên địa bàn tỉnh về cuộc thi với nhiều hình thức, đặc biệt thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin các sở, ban, ngành, đoàn thể, Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Trang thông tin điện tử tổng hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu, hệ thống loa truyền thanh cơ sở, tờ gấp tìm hiểu pháp luật... Thẻ lệ, Câu hỏi và các tài liệu liên quan cuộc thi được phổ biến, tuyên truyền sâu rộng, tạo mọi điều kiện để cán bộ người dân được thông tin, hưởng ứng; Cuộc thi nhanh chóng lan tỏa và được sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, người dân trên địa bàn tỉnh.

II. KẾT QUẢ CUỘC THI

1. Số lượng và chất lượng bài thi

Sau gần 4 tháng triển khai cuộc thi, đến 17h00 ngày 15/4/2022, Ban tổ chức cuộc thi đã tiếp nhận 63.031 bài dự thi từ các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh (Trong đó, số lượng giáo viên, học sinh tham gia là: 43.873 người chiếm tỉ lệ 69.9% ; nhân dân: 8.038 người chiếm tỉ lệ 12.7%; ...). Nổi bật với một số cơ quan, đơn vị, địa phương có nhiều người dự thi là: Huyện Tam Đường 9.361 bài; huyện Than Uyên 8.490; huyện Sìn Hồ 8.387 bài; huyện Nậm Nhùn 7.103 bài; huyện Tân Uyên 6.253 bài; huyện Phong Thổ 6.201 bài; huyện Mường Tè 5.096 bài; thành phố Lai Châu 3.276 bài, Sở Y Tế 1.164 bài ... Do làm tốt công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền, đôn đốc triển khai nên cuộc thi đã thu hút được đông đảo các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia.

Về chất lượng bài dự thi, các bài dự thi được gửi về cơ bản đảm bảo về nội dung và hình thức theo Thể lệ cuộc thi. Bài dự thi ấn tượng là bài của em Đỗ Thảo My – Lớp 8A1, Trường THCS thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường với gần 60 trang viết tay; ngoài ra còn có nhiều bài dự thi đầu tư công phu như: Bài dự thi của tác giả Phạm Thị Thúy - Công an tỉnh với hơn 200 trang; Chang Thị De – Bản Pa Thắng, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè với hơn 100 trang; Giàng Thị Nhật Lệ công an tỉnh với gần 100 trang, Nguyễn Đình Tiến – Công an huyện Sìn Hồ với gần 200 trang...

Các bài dự thi đã bám sát vào nội dung Câu hỏi và trả lời đúng các quy định của pháp luật, có sự phân tích mở rộng làm sáng tỏ các quy định pháp luật về an toàn giao thông. Các bài dự thi bố cục theo 04 phần (phần mở đầu, phần trả lời các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận, phần kết luận và phụ lục). Nhiều bài dự thi có phần liên hệ thực tế, nêu được thực trạng, nguyên nhân của việc thực hiện đảm bảo an toàn giao thông ở nước ta và tỉnh Lai Châu hiện nay. Bên cạnh đó, một số bài dự thi có cách trình bày công phu, sáng tạo, bài viết được in màu có nhiều hình ảnh minh họa sinh động, có tính giáo dục sâu sắc đó là các bài dự thi của Giàng Thị Nhật Lệ, Phạm Thị Thúy, Chang Thị De, Đỗ Thảo My, Lê Lâm Khánh Nhật, Lý A Gia,... đã thể hiện sự tâm huyết và sáng tạo của người dự thi. Đặc biệt, Ban tổ chức Cuộc thi đã tiếp nhận rất nhiều bài dự thi viết tay (với số lượng 7.605 bài). Các bài dự thi được viết tay cẩn thận đã cho thấy ý thức trách nhiệm cũng như tâm huyết của người dự thi đối với cuộc thi và việc tích cực tìm hiểu pháp luật nói chung.

Nhiều bài dự thi đã thể hiện những suy nghĩ tích cực, trách nhiệm của bản thân trong việc thực hiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bài dự thi của Chang Thị De là một hòa giải viên ở xã Thu Lũm, huyện Mường Tè đã đưa những nội dung tuyên truyền về Luật giao thông đường bộ để giúp nhân dân hiểu, nhận thức rõ hiểm họa tai nạn giao thông và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về giao thông, đã truyền tải những thông điệp đầy ý nghĩa “Hãy nói không với rượu, bia khi tham gia giao thông”, “Có văn hóa giao thông là sống vì cộng đồng...”, “An toàn giao thông là trách nhiệm của mọi nhà”, “Đội mũ bảo hiểm đúng quy định khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện”; Bài dự thi của em Đỗ Thảo My lớp 8A1 trường Trung học cơ sở thị trấn Tam Đường là một học sinh đang cấp sách trên ghế nhà trường với ý thức mong muốn, tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông cũng như muốn đóng góp một phần nhỏ bé của mình trong việc bảo vệ bản thân và chia sẻ hiểu biết của mình thông qua hưởng ứng cuộc thi với bạn bè, người thân thực hiện đảm bảo an toàn giao thông, đã tích cực tìm hiểu, hỏi bố mẹ, thầy cô để trả lời xuất sắc các câu hỏi của Ban Tổ chức Cuộc thi; tác giả Lý A Gia đã gắn việc xây dựng “Văn hóa giao thông” vào nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”,

biểu dương gương người tốt, việc tốt, đi đôi với phê phán, lên án các hành vi cố ý vi phạm, coi thường kỷ cương, pháp luật trật tự, an toàn giao thông; bài dự thi của Phạm Thị Thúy - Công an tỉnh đã viết như sau: “ Quá trình nghiên cứu, làm bài thi, tôi luôn đặt mình ở vị trí của một người công dân nghiêm túc, tích cực tìm hiểu quy định của pháp luật, từ đó liên hệ với trách nhiệm của bản thân với tinh thần “Mình vì mọi người, mọi người vì mình” tự giác chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông để đem lại hạnh phúc cho chính mình cũng như cho cộng đồng, góp phần nhỏ bé vào việc xây dựng hình ảnh người cán bộ Công an nhân dân luôn Thượng tôn pháp luật, bản lĩnh, nhân văn, vì dân phục vụ...” ...”.. Tình trạng phóng nhanh, vượt ẩu khi tham gia giao thông đã gây ra nhiều tai nạn thảm khốc, đau thương đã được em Lê Lâm Khánh Nhật đưa vào trong phần liên hệ của bản thân từ đó xác định rõ mục tiêu cho mình “Tự bản thân rèn cho mình ý thức đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông” ... Bên cạnh đó nhiều bài dự thi đã sưu tầm những câu chuyện, tấm gương điển hình trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đó chỉ là một trong những bài dự thi thể hiện những thông điệp, tâm huyết xuất sắc, tiêu biểu của Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu” năm 2022.

Ngoài ra, một số bài dự thi đã đưa ra được các giải pháp hay và thiết thực: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân; Hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, xử lý tình huống bất ngờ, phòng tránh tai nạn khi tham gia giao thông; Nâng cao hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông nói chung và người đi mô tô, xe máy nói riêng; Nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân...

2. Công tác tổ chức chấm thi

Để công tác tiếp nhận bài dự thi và tổ chức chấm thi được khoa học, khách quan, tránh hư hỏng, thất lạc, Tổ Thư ký giúp việc Ban Giám khảo tiến hành đánh số báo danh, vào sổ bài dự thi bảo đảm đúng theo quy định.

Nhằm đảm bảo việc chấm thi được khách quan, công tâm Ban Tổ chức đã ban hành Quy chế chấm thi, đáp án, thang điểm, phiếu chấm thi. Công tác chấm thi được triển khai một cách nghiêm túc, khoa học, đảm bảo đúng quy định. Các bài dự thi được Ban Giám khảo chấm qua 02 vòng: Vòng sơ khảo chấm toàn bộ các bài dự thi và lựa chọn những bài có chất lượng tốt để chấm vòng chung khảo. Việc chấm vòng chung khảo nhằm chọn những bài dự thi đoạt giải.

Căn cứ quy chế chấm thi và đáp án, Ban Giám khảo đã chấm và lựa chọn ra những bài dự thi có số điểm cao, được đầu tư kỹ lưỡng về nội dung, trình bày

một cách công phu, sinh động về hình thức, đề báo cáo Ban Tổ chức xem xét trao giải thưởng theo quy định của Thể lệ cuộc thi.

3. Kết quả cuộc thi

Căn cứ vào kết quả chấm thi, Ban Tổ chức cuộc thi đã quyết định trao giải cho các giải cá nhân và các giải tập thể theo Thể lệ Cuộc thi, cụ thể:

Giải cá nhân: Có 28 giải (trong đó: 01 giải nhất; 02 giải nhì; 05 giải ba và 20 giải khuyến khích) được trao cho các cá nhân có bài làm tốt về nội dung, trình bày công phu, sáng tạo, sưu tầm được nhiều tư liệu liên quan để minh họa cho những nội dung của bài thi.

Giải tập thể: Có 11 giải (gồm: 01 Giải nhất; 02 Giải nhì; 03 giải ba và 05 giải khuyến khích) được trao cho những tập thể có thành tích xuất sắc nhất trong công tác triển khai, hưởng ứng cuộc thi và theo quy định tại Thể lệ cuộc thi.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu” năm 2022 được tổ chức chặt chẽ, khoa học, được các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đồng tình hưởng ứng và tích cực triển khai. Cuộc thi đã thu hút đông đảo các đối tượng dự thi với số lượng bài dự thi lớn nhất từ trước đến nay (*đây là một trong bốn Cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh tỉnh Lai Châu có nhiều bài dự thi nhất trong những năm qua: Cuộc thi viết Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có 27.232 bài dự thi, Cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật cho thanh, thiếu niên thu hút 21.502 bài dự thi, Cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy thu hút 51.725 bài dự thi*) và có nhiều chất lượng cao.

Các bài dự thi đúng câu trắc nghiệm khá nhiều, nhiều bài câu tự luận được đầu tư công phu, kỹ lưỡng, có hình ảnh minh họa đặc sắc, có nội dung trả lời chính xác các quy định của pháp luật với ý thức trách nhiệm cao, một số cơ quan, đơn vị tham gia rất tích cực. Qua việc làm bài dự thi đã giúp cho cán bộ, người dân nhận thức sâu sắc hơn về pháp luật và đề cao trách nhiệm của mình tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật; gắn với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để hình thành nhân cách con người Việt Nam phát triển toàn diện, giảm thiểu, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản do tai nạn giao thông gây ra.

Ban Tổ chức Cuộc thi ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động, tích cực trong chỉ đạo, phát động, đôn đốc triển khai cuộc thi tại cơ quan, địa phương mình cũng như các cá nhân đã hưởng ứng làm bài dự thi.

Có thể nói, việc thu hút đông đảo cán bộ, các tầng lớp nhân dân tham gia cuộc thi viết và có nhiều bài dự thi có chất lượng, có sự đầu tư về trí tuệ, công sức và tình cảm - đó là thể hiện một cách rõ ràng nhất về sự thành công của Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu” năm 2022, qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho cán bộ, người dân trên địa bàn tỉnh.

2. Hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tổ chức và tham gia Cuộc thi còn một số hạn chế, đó là:

Một số cơ quan, đơn vị địa phương còn chưa thực sự quan tâm trong việc chỉ đạo, phát động, đôn đốc các đối tượng tham gia Cuộc thi. Việc tuyên truyền, phổ biến và vận động đối tượng tham gia cuộc thi chưa mạnh mẽ nên số lượng bài dự thi tại những cơ quan, đơn vị, địa phương đó chưa nhiều.

Một số bài dự thi chưa có sự đầu tư nhiều về trí tuệ, công sức, do vậy chất lượng chưa cao; có bài thi phân tích sai nhiều, phân tự luận liên hệ còn sơ sài, chung chung, chưa sát với thực tiễn chức năng, nhiệm vụ cơ quan cũng như nhiệm vụ của bản thân, một số bài dự thi chỉ dừng lại ở gợi ý trả lời của Ban tổ chức, chưa có sự đầu tư thời gian, nghiên cứu tài liệu liên quan, mở rộng theo yêu cầu của Câu hỏi Cuộc thi.

3. Một số kinh nghiệm rút ra

Công tác chỉ đạo, triển khai cần được sự quan tâm của thủ trưởng cơ quan đơn vị, địa phương, coi nhiệm vụ phổ biến, giáo dục nói chung và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông là một trong những nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Để tổ chức cuộc thi đạt chất lượng, hiệu quả, trước hết công tác thông tin, tuyên truyền phát động cuộc thi phải được thực hiện quyết liệt, thường xuyên, giúp cho cán bộ, người dân nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa của cuộc thi, tạo được sự lan tỏa trong đời sống xã hội.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, địa phương, nhất là công tác tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền chỉ đạo triển khai cuộc thi; thực tế đã cho thấy tại các cơ quan, địa phương có sự chỉ đạo sát sao của người đứng đầu thì ở đó có đông đảo người tham gia và nhiều bài có chất lượng cao.

Thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi bám sát vào nhiệm vụ được giao, thường xuyên phối hợp với các cơ quan, địa phương trong việc phát động, triển khai, đôn đốc thực hiện tại đơn vị, địa phương được phân công phụ trách.

Trên đây là Báo cáo kết quả tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu” năm 2022. Ban Tổ chức Cuộc thi kính mong các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục quan tâm hơn nữa tới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông nói riêng; góp phần tích cực nhằm bảo đảm an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND tỉnh, UBND tỉnh; (b/c)
- Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố;
- Thành viên BTC, Tổ thư ký cuộc thi;
- Lưu: VT, PBGDPL.

**TM. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
TRƯỞNG BAN**

**GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP
Lê Thanh Hải**